

EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง เร่งช่วยผู้ส่งออก SMEs ในสถานการณ์เงินบาทผันผวน

ดร.รักษ วรรกิจโกศาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่ผันผวน ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจส่งออกไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ดังนั้น EXIM BANK จึงขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง เดินหน้าช่วยเหลือผู้ส่งออก SMEs ไทยด้วยบริการครบวงจร ทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน เพื่อเสริมสภาพคล่องและปิดความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย

1. EXIM Happy Export Credit สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก 3.25% ต่อปี เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจส่งออกและที่เกี่ยวข้อง
2. Happy Foreign Exchange Forward Contract บริการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ในอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ รับ Happy FX Rate โบนัสเพิ่มอีก 3 สตางค์ จองได้สูงสุด 9 สกุลเงินหลัก ให้บริการผู้ส่งออกทั่วประเทศทั้งที่มีวงเงินสินเชื่อกับ EXIM BANK หรือสถาบันการเงินอื่น โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม

“ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ไม่คาดเดายาก แต่บริหารจัดการได้ EXIM BANK จึงมีเครื่องมือปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ผู้ส่งออก พร้อมโบนัสพิเศษ Happy FX Rate และสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยให้ผู้ส่งออก SMEs มีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้น พร้อมจัดโครงการอบรมเติมความรู้ทางการเงิน โดยเฉพาะความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่เงินบาทผันผวน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกไทยรับมือกับความเสี่ยงการค้าระหว่างประเทศได้อย่างเป็นมืออาชีพ” ดร.รักษ กล่าว

ด้านการเติมความรู้ผู้ส่งออก EXIM BANK มีกำหนดจัดโครงการอบรม “ตีแตกตลาดส่งออก” ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น Lobby EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เพื่ออัปเดตทิศทางและวิธีปิดความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศอย่างมืออาชีพ เทรนด์ตลาดและสินค้าส่งออก เคล็ดลับการบุกหมุดตลาดเป้าหมายและค้นหารายชื่อผู้ซื้อในต่างประเทศตามประเภทสินค้า รวมถึงสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมประกันการส่งออก EXIM for Small Biz วงเงินค้ำประกันสูงสุด 2 ล้านบาทกรณีไม่ได้รับชำระสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ นอกจากนี้ EXIM BANK ยังมีโครงการอบรมความรู้ทางการเงินเพื่อการส่งออก ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ และออนไลน์ต่อเนื่องตลอดปี สนใจติดต่อ EXIM Contact Center โทร. 0 2169 9999

17 ตุลาคม 2567

ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร